

MIC	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	แนวหน้า	
Date : -1 ส.ค. 2561	Page : 4	No :

บุคคล แนวหน้า

หนังสือพิมพ์แนวหน้า มันคง ตรงไป ตรงมา...■■ กรณี นคร มาจิม อดีตสส.พิษณุโลก น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนักการเมืองอีกหลายคน “เสือโท” นึกถึงคำว่า การเมือง ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร นั้นยังใช้ได้ตลอดกาลในวงการการเมือง เพราะเด็ยวสมัยนี้ อยู่พรรคนี้ พอสมัยหน้าก็ย้ายไปพรรคโน้น วนเวียนกันอยู่แบบนี้ พอเลือกตั้งเสร็จ ก็ไปเจอกันได้ดูสภา สนามเลือกตั้งสู้กัน แต่พอเกมจบก็จบเกม ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจต้องอาศัยกันหรือนั่งทำงานร่วมกัน ไม่ว่าในฐานะสส.หรือในฐานะกรรมการแต่ละคณะ...■■ ด้วยเหตุนี้ การเมืองในอดีต จึงไม่มีความรุนแรง ไม่มีใครถึงกับฆ่าแกงกัน แต่ 10 ปี หลังมานี้ บรรยากาศแบบนี้ไม่มีให้เห็น การเมืองที่เคยเกือหนุนกันก็เปลี่ยนไปยืนกันคนละขั้ว คนละพรรค ยังมีกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งเอากันถึงตาย เดินสวนกันในสภาก็ไม่มองหน้ากัน แลไปยืนรอคิวแถลงที่ห้องนักข่าว ยังไม่อยากจะเจอหน้ากัน “เสือโท” เรียกการเมืองแบบนี้ว่าเป็นการเมืองที่ถูก“เสียม”ให้นักการเมือง “กัด” กัน โดยเจ้าของพรรคเป็นคน“บงการ”...■■ ฉะนั้น การที่ นคร มาจิม จะย้ายพรรคไปสังกัดเพื่อไทย แต่มา “เผาพรรคประชาธิปัตย์” อันเป็นพรรคเก่าบ้านเก่าของตัวเอง ในทางการเมืองไม่ค่อยมี“ใคร” เขาทำกัน เพราะเขาถือว่ามันไม่ “แมน” เพราะไม่รู้ว่ในอนาคตอาจจะต้องร่วมงานกันทั้งในฐานะสส.และในฐานะทางการเมืองต่างๆ แล้วมันจะร่วมงานกันไม่ได้ มันจะมองหน้ากันไม่ได้ ตรงกันข้าม พรรคใหม่ที่รับ “นคร” เข้าไปสังกัดก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือหลับแบบผวา เกรงว่าสักวันหนึ่ง เมื่อ นคร ย้ายไปพรรคใหม่อีก จะทำพิธี “เผา” พรรคเก่าของตัวเองอีกหรือเปล่า มันจึงไม่เป็นผลดีต่อตัว “นคร” ซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับนักการเมืองด้วยกัน แต่กับประชาชนคนใช้สิทธิเลือกตั้ง เขาจะมองว่าผู้แทนของเขาทำไมทำแบบนี้ จะเข้าทำนอง“กินบนเรือนขี้นครบนหลังคา” คนโบราณเขาถือว่าไม่กตัญญู จะทำให้ นคร ตกที่นั่งลำบาก อาจต้องโบกมือลาการเมืองไปเลย...■■ ส่วนพรรคเพื่อไทย ที่ออกมาสรรเสริญเยินยอและเชียร์ นคร ก็เพราะว่า ระหว่างที่ นคร กำลังเผาพรรคประชาธิปัตย์อยู่นั้น มืออีกข้างก็อุ้มชู ทักยิด ชินวัตร ว่าเป็นนักการเมืองที่เก่ง มีผลงาน และเป็นประชาธิปไตย ก่อนจะสรุปว่าที่

พรรคเพื่อไทย ขณะขบวนการสมคบคิดมานั้นก็เพราะ ทักษิณ เป็นคน
ของประชาชน ซึ่งยอมเป็นที่ขึ้นชอบของ“นายใหญ่”เจ้าของพรรคตัว
จริง...■■■ บางคนอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับ สุภรณ์
อัธยาศัย หรือแรมโบ้อีสาน ว่า แรมโบ้ ย้าย
ข้างการเมือง จากนปช.เสื้อแดง-เพื่อไทย ไปร่วมกับ
สามมิตร-พลังประชารัฐ และहनุน พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ซึ่ง“เสือไท” มองว่ามันคง
เปรียบเทียบไม่ได้...■■■ กรณีของ แรมโบ้อีสาน ได้วางมือ
ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวมวลชนแล้ว นับแต่
คสช.ยึดอำนาจ ไม่ได้ข้องแวะกับกลุ่มผลประโยชน์หรือ
แบมือขอเงินจาก“นายใหญ่” เหมือนคนอื่นๆ เลย และที่
แรมโบ้ ประกาศหวนคืนการเมืองด้วยการไปถอน
คำสาบานก็มีเหตุผลคือ ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความ
ปรองดอง เลิกแบ่งแยกแบ่งสี ประกอบกับ แรมโบ้
เป็นคนโคราช อยากเห็นคนโคราชก็คือ พล.อ.ประยุทธ์
เป็นนายกฯบริหารประเทศต่อไป จึงหวนคืนสนาม
เลือกตั้งอีก และตอนที่ แรมโบ้ กลับมานั้นก็ไม่ได้
“เผาปช.-เพื่อไทย”เลย...■■■ แต่ฝ่าย แกนน่านปช.-
เพื่อไทย ต่างหากที่ออกมารุมยำ “แรมโบ้” คล้ายๆกับ
ว่าใครเข้าแก๊งนี้แล้วห้ามออก เดี่ยวจะเอา“ความลับ”
ที่มวลชนคนเสื้อแดงและหัวคะแนนเพื่อไทย ไม่เคย
รับรู้มาก่อนไปออกสื่อ ซึ่ง “แรมโบ้” ก็ไม่ได้ ทرحศ
ใคร แต่ที่ต้องแฉบางเรื่องนั้นเป็นเพราะว่า ถูกใส่ความ
ก่อน จึงจำเป็นต้องปกป้องตนเองและพูดความจริงว่า
แกนนำทั้งหลายที่อ้างว่าสู้เพื่อประชาธิปไตย นั้นไม่จริง
ที่จริงก็คือสู้เพื่อตัวเอง สู้เพื่อเงินและสู้เพื่อตำแหน่ง
ทางการเมือง มันจึงเปรียบเทียบไม่ได้เลยระหว่าง นคร กับ
แรมโบ้อีสาน บัดไร...■■■ ข่าวประชาสัมพันธ์...
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.รุ่น22) เชิญ อลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศบรรยายเรื่อง “การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และรัฐธรรมนูญ” วันที่ 3 สิงหาคมนี้เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม...■■■
ข่าวสังคม...กำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่สุรีพร
เบ็ญจศิริวรรณ ณ วัดธาตุทอง ศาลา 18 วันจันทร์ที่
30 กรกฎาคม 2561-วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ...■■■

MIC	MATCHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	แนวหน้า	
Date : -1 ส.ค. 2561	Page : 3	No :

จับ ‘ยิ่งลักษณ์’ จริงจังหวังได้?

รัฐบาล โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ถูกจับตามองและตั้งข้อสงสัยมาตลอดว่า “ไม่ได้จริงจังต่อการจัดการกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ๕

1) เริ่มจากปล่อยให้หนีออกนอกประเทศไปได้ ทั้งๆ ที่หูตาของรัฐบาล ทหาร และคสช. มีอยู่ทั่วแผ่นดิน แต่ตลอดเวลา ติดตามความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่โดยตลอด แต่พอศาลนัดฟังคำพิพากษา ยิ่งลักษณ์กลับหนีออกนอกประเทศได้โดยใช้ “ช่องทางธรรมชาติ”

2) ช่องทางธรรมชาติที่ว่า ก็ไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติ ลึกลับซับซ้อนชนิดต้องบุกป่าฝ่าดง ข้ามแม่น้ำลำคลอง ข้ามภูเขาใดๆ เลย เดินจากฝั่งไทย ไปขึ้นรถฝั่งกัมพูชาได้ง่ายๆ แล้วไปขึ้นเครื่องบิน บินปร้อจากไป



3) ว่ากันตามตรง พล.อ.ประยุทธ์ กองทัพไทย และฝ่ายความมั่นคง มีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชามาก ถึงขั้นนำตัวนายวิระสมความคิด ออกจากคุกกัมพูชาได้ ด้วยความสัมพันธ์อันดีนี้ ปล่อยให้ยังลักษณะใช้กัมพูชาเป็นเส้นทางหลบหนีอย่างสะดวก ง่ายดาย ไม่มีกลิ่น ไม่มีเบาะแสเลยหรือ

4) ยิ่งลักษณะหนีไปยังไม่พอ ตำรวจที่จับรถไปส่ง ถูกตรวจสอบ เป็นข่าวใหญ่ แต่สุดท้าย ปล่อยให้ตำรวจนายนี้ หนีไปได้อีกคน (ประเทศนี้มันหนักันง่ายจริง ๆ) ส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้อง เรื่องการนำรถไปเปลี่ยนทะเบียนและอื่นๆ ทำท่าเหมือนจะถูกดำเนินคดี แต่บัดนี้ มีใครทราบความคืบหน้าบ้าง ว่าเรื่องไปถึงไหน

5) จากนั้นมา กระบวนการตามหาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ หนีไปที่ไหนก็คลุมเครือ ตรวจสอบไม่ได้ ว่าปลายทางของเธอ อยู่ที่ไหน ที่หลบซ่อนพำนักอยู่ในประเทศใด จนมีข่าวว่าอยู่ไบร์ตูนมตรต่างประเทศปฏิเสธ ก่อนจะมายอมรับในภายหลังว่ารู้ก่อนแล้ว จนเข้ามาปรากฏตัวในอังกฤษ

6) เอกสารการขอความร่วมมือกับนานาชาติในการติดตามตัวและจับตัว สำเร็จข้ามกั กว่าจะแปล กว่าจะส่ง กว่าจะประสานงาน เสมือนรอให้ฝ่ายยิ่งลักษณ์ดำเนินการทางเอกสารของตัวเองให้เสร็จก่อน จนเข้านอกออกในสหราชอาณาจักรได้อย่างสะดวกและเปิดเผย ชนิดสารวัตรหนุ่ย อดีต นายตำรวจติดตามก็ตามไปถือถุงซื้อปิ้งให้อย่างหน้าขึ้น

7) สารวัตรหนุ่ยกลับมา กระบวนการตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาความผิด ก็เดินเตาะเตาะๆ จนบัดนี้ยังไม่ได้คำตอบว่าผิดหรือไม่ผิด ถ้าผิดมีบทลงโทษสถานใด


8) ล่าสุด สำนักข่าวบีบีซีไทยรายงาน ว่า รัฐบาลไทย ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอังกฤษเพื่อขอให้ส่งตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี กลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย อย่างเป็นทางการแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ส่งจดหมายลงวันที่ 5

ก.ค.2561 ถึงกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เพื่อร้องขอต่อทางการของอังกฤษให้ส่งตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์กลับมา ประเทศไทย โดยอ้างอิงถึงสนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักร และสยาม ค.ศ.1911 ที่ว่าด้วยการส่งตัวผู้หลบหนีคดีกลับประเทศ เพื่อร้องขอให้ส่งตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ที่เป็นบุคคลมีสัญชาติไทย และเชื่อว่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร กลับไปรับโทษในไทย อีกทั้งยังนำทศรูปข้อเท็จจริงของคดี รวมทั้งสำเนาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง และหมายจับแนบไปกับเอกสารคำร้องนี้ด้วย

9) โดยสาระสำคัญในจดหมายดังกล่าวระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นบุคคลที่ทางการไทยต้องการนำตัวมารับโทษจำคุก 5 ปี ภายหลังจากตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่พิพากษาว่าเธอมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ด้วยเหตุนี้ ศาลฎีกาจึงออกหมายจับตั้งแต่มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 27 ก.ย.2561 เพื่อนำตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์มารับโทษ หากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เห็นว่าความผิดที่กล่าวถึงข้างต้นไม่อยู่ในบัญชีการทำความผิดของบุคคลอันเป็นการให้ส่งตัวให้ประเทศต้นทางดำเนินคดีได้ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 2 วรรค 1 ของสนธิสัญญาดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงร้องขอมาด้วยความเคารพให้รัฐบาลอังกฤษพิจารณาความผิดข้ออื่นๆ ที่ระบุไว้ใน วรรคสุดท้ายของมาตรา 2 ที่ระบุว่า “การส่งตัวกลับอาจกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของประเทศนั้น หากการทำความผิดทางอาญานั้น เป็นความผิดภายใต้กฎหมายของทั้งสองประเทศคู่สัญญา”

ในกรณีนี้รัฐบาลไทยขอให้คำมั่นว่าจะร่วมมือและตอบแทนอย่างเต็มที่หากได้รับการร้องขอทำนองเดียวกันจากรัฐบาลอังกฤษ สำหรับคำร้องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ การสอบสวน ดำเนินคดี หรือ การส่งโทษบุคคลที่ทำความผิดเกี่ยวกับทางการเมืองหรือการทหาร นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้รับการอภัยโทษหรือนิโทษ อีกทั้งหมายจับนี้ไม่มีวันหมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ อยากรขอความกรุณาจากท่านให้เก็บคำร้องนี้ไว้เป็นข่าวลับและรีบดำเนินการต่อคำร้องนี้อย่างเร่งด่วน

10) ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวภายหลัง


	Subject Heading :
Source :	ใต้ตึกวิเวศ (บ้าน)
Date : - 1 ส.ค. 2561	Page : 3 No :

กลุ่มต่อต้านบ้านพักศาลจ่อชุมชน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 ก.ค. นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า จากข่าวที่ นายสุวัฒน์ ตันสุวรรณ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ทั้งเรื่องการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด และระดับส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขในเรื่องนี้และเรื่องของการจัดหาสถานที่ใหม่ให้กับทางศาลยุติธรรมนั้นในเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมกันจนใกล้สิ้นสุดแล้วคงเหลือการประชุมของคณะกรรมการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและคณะกรรมการดำเนินการกับสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ดั้งเดิมที่จะนำข้อเสนอของทั้งสองคณะเข้าประชุมกับคณะใหญ่ระดับจังหวัด โดยมี ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธาน คาดว่าน่าจะประชุมประมาณต้นเดือน ส.ค.

สำหรับเรื่องการหาสถานที่ใหม่ที่ รมต.สุวัฒน์ ได้ให้ข่าวมา ก็ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบว่าหาสถานที่ได้หรือยังและคนในพื้นที่ยังไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ที่ผ่านมามีการตกลงคุยกันรอบแรกกับท่าน รมต.สุวัฒน์ไปแล้วทั้งการไม่มีผู้เข้าพักอาศัย และการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางชนารักษ์ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จแม้แต่ข้อเดียว ซึ่งท่าน รมต.สุวัฒน์ บอกว่าพร้อมที่จะลงพื้นที่หากเกิดปัญหา ซึ่งทางเครือข่ายฯ คิดว่าท่านอาจจะเดินทางมาหลังจากที่ได้รับฟังข้อสรุประดับจังหวัด ที่จะส่งไปในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ทางเครือข่ายเตรียมเคลื่อนไหวกครั้งใหญ่ช่วงปลายเดือน ส.ค. เพราะเห็นว่าการดำเนินการล่าช้าไปมาก และมีคนเข้ามาพักอาศัยซึ่งเรื่องนี้หากปล่อยให้ยืดเยื้อก็คงจะไม่ดีการที่มีคนเข้ามาอยู่อาศัยและมีการห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ เพื่อทำการฟื้นฟูแล้วสภาพพื้นที่จะกลับคืนมาเมื่อไหร่ ส่วนที่เสียหายจริง ๆ ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูเลย.

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : เดลินิวส์ (บ้าน)		
Date : - ๗ ส.ค. 2561	Page : ๖	No :

● 38 จำเลยแหกคุกอีเอ็ม

เมื่อ วันที่ 30 ก.ค. นายปณณพัฒน์ มหาสิทธิ์ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(กำไลข้อมืออีเอ็ม) ติดตามควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-วันที่ 13 ก.ค.61 มีการใช้กำไลอีเอ็ม 1,844 ชุด นับว่าได้ผลดีเพราะมีผู้กระทำความผิดเงื่อนไขศาลน้อยมากโดยหลบหนี ทำลายอุปกรณ์หรือสัญญาณดับ 38 คน ติดตามจับส่งศาลได้ 18 ราย ทั้งนี้ถ้ามีหลบหนีหรือทำลายเครื่องจะมีสัญญาณแจ้งที่มอเตอร์ก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งเตือนบุคคลนั้น แต่ถ้าอุปกรณ์ถูกทำลายหรือสัญญาณดับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลบหนีจึงรายงานศาลเพื่อขอหมายจับติดตามตัวกลับมา ซึ่งศาลจะนำมาใช้เป็นดุลพินิจกำหนดโทษหรือกำหนดเงื่อนไขต่อไป.

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด	
Date : 1 ส.ค. 2561	Page : 3	No: 61245517

เลื่อนตรวจพยาน-นปช.ชุมนุมปี'52

วันที่ 31 ก.ค. ที่ห้องพิจารณาคดี 805 ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำ อ.968/2561 พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวิระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานนปช., นายฉวีวุฒิ ไสยเกื้อ กับพวกรวม 10 คน เป็นจำเลยกรณีกลุ่มนปช.ชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ช่างทำเนียบรัฐบาล ทำลายทรัพย์สินราชการ ยึดและเผาธงโดยสารประจำทางในพื้นที่กทม.และนำรถบรรทุกแก๊สไปจอดกลางถนนเพื่อข่มขู่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เหตุเกิดที่แขวง-เขตคูสิต, แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร และแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. วันที่ 31 ม.ค.-14 เม.ย.2552 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116, มาตรา 215 และฝ่าฝืนพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรวม 3 ข้อหา

อัยการโจทก์แถลงว่าได้ยื่นพยานเอกสารและพยานบุคคลเพิ่มเติมรวม 420 ปาก และพนักงานอัยการเพ่งยื่นฟ้องนายเมธี อมรวิภูกุล อดีตคาราซอด้ง เป็นจำเลยความผิดเดียวกันและยื่นคำร้องขอรวมเข้ากับคดีนี้ไว้แล้ว ส่วนทนายความจำเลยแถลงว่ายื่นบัญชีพยานบุคคลที่จะนำสืบเพิ่มเติมรวม 173 ปาก ทนายความจำเลยต้องใช้เวลาคตรวจสอบบัญชีพยานเอกสารและพยานบุคคลของอัยการโจทก์ว่าจะมีพยานบุคคลใครรับกันได้บ้าง จึงขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานออกไปก่อน

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าอัยการ โจทก์มีพยานเอกสารและพยานบุคคลจำนวนมากที่ทนายความจำเลยต้องใช้เวลาคตรวจสอบ จึงอนุญาตให้เลื่อนนัดตรวจหลักฐานไปเป็นวันที่ 19 พ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.



จิ้นตาล - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. ถูกเบียดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มาขึ้นศาลตรวจพยานคดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อปี 2552 ที่ศาลอาญา รัชดาฯ โดยศาลเลื่อนนัดตรวจพยานเป็นวันที่ 19 พ.ย.